

SAU HƠN MỘT THẾ KỶ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI (ĐHQGHN), TIỀN THÂN LÀ ĐẠI HỌC ĐÔNG DƯƠNG, MỘT MÔ HÌNH ĐẠI HỌC ĐA NGÀNH, ĐA LĨNH VỰC QUY MÔ LỚN, CÓ NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO VÀ NHÂN TÀI KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ CHO ĐẤT NƯỚC, ĐÃ KHẲNG ĐỊNH ĐƯỢC VỊ THẾ CỦA MÌNH TRONG NỀN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM. ĐHQGHN ĐÃ VÀ ĐANG HẾT SỨC NỖ LỰC PHẤN ĐẤU TRÊN MỌI LĨNH VỰC, ĐẶC BIỆT LÀ ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH, TÌM CÁC GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, TÌM CÁC BƯỚC ĐI THÍCH HỢP, PHÁT HUY ĐƯỢC MỌI TIỀM NĂNG VÀ LỢI THẾ CỦA MÌNH, ĐỂ SỚM TRỞ THÀNH MỘT TRUNG TÂM ĐẠI HỌC NGANG TẦM CÁC ĐẠI HỌC TIÊN TIẾN TRONG KHU VỰC, TIẾN TỚI ĐẠT TRÌNH ĐỘ QUỐC TẾ

VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC SAU ĐẠI HỌC Ở ĐHQGHN ĐẠT TRÌNH ĐỘ QUỐC TẾ LÀ MỘT NỘI DUNG QUAN TRỌNG TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐHQGHN. NHIỆM VỤ NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN THÔNG QUA VIỆC TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN BAO GỒM MỘT SỐ ĐỀ ÁN THÀNH PHẦN (ĐATP) GẮN VỚI TỪNG NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH CỤ THỂ ĐÃ CÓ NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẬN KỀ TRÌNH ĐỘ QUỐC TẾ, VỚI CÁC MỤC TIÊU SAU:

- CUNG CẤP CHO XÃ HỘI NGUỒN NHÂN LỰC CÓ ĐẠO ĐỨC, NHÂN CÁCH, TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CAO, CÓ NĂNG LỰC VÀ KỸ NĂNG LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM.

- ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC, PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ (KH-CN) TIÊN TIẾN, KỸ NĂNG QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC CHO GIÁO VIÊN, NHÀ KHOA HỌC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ, CÁN BỘ PHỤC VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA ĐATP.

- TẠO RA CÁC SẢN PHẨM KH-CN ĐẠT TRÌNH ĐỘ QUỐC TẾ, TIÊU BIỂU CỦA QUỐC GIA BAO GỒM CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC QUỐC TẾ, TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH TRUNG ƯƠNG CÓ UY TÍN, SÁCH CHUYÊN KHẢO CÓ GIÁ TRỊ, NHỮNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐƯỢC ÁP DỤNG VÀO THỰC TIỄN.

- ĐỔI MỚI CĂN BẢN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - HỌC TẬP, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ, QUẢN LÝ ĐÀO TẠO; PHÁT TRIỂN CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (NCKH); GẮN KẾT ĐÀO TẠO VÀ NCKH; TẠO DỰNG MÔI TRƯỜNG HỌC THUẬT ĐẠT CHUẨN CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÓ UY TÍN CAO TRÊN THẾ GIỚI.

- NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỢP TÁC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ VỀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, SAU ĐẠI HỌC, NCKH VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ; THU HÚT THÊM CÁC NGUỒN LỰC ĐỂ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỪNG ĐƠN VỊ VÀ TOÀN ĐHQGHN; THU HÚT ĐƯỢC SINH VIÊN QUỐC TẾ ĐẾN HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU.

BẮT ĐẦU TỪ SỐ NÀY, BẢN TIN ĐHQGHN SẼ GIỚI THIỆU VỀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC ĐỂ CÁN BỘ VÀ NGƯỜI HỌC TRONG VÀ NGOÀI ĐHQGHN HIỂU RÕ VỀ CHỦ TRƯỞNG TRÊN.

